



แผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาล  
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับจากวันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านตาล ในปีงบประมาณ นั้น

เทศบาลตำบลบ้านตาล จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเป็นเครื่องมือเทศบาลตำบลบ้านตาล ในการบริหารโครงการและงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธนศ โกฎาคาลี)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล

## คำนำ

เทศบาลตำบลบ้านตาล ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงรายละเอียดวัตถุประสงค์ ขั้นตอนและประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน รวมทั้งรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่แน่นอนที่แสดงถึงการดำเนินงานจริง โดยแต่ละโครงการจะอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านตาล มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน / โครงการ ในแผนการดำเนินงาน ที่ได้รับงบประมาณดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านตาล

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลบ้านตาล ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ โดยได้นำโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานมาจากทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลบ้านตาล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมทั้งเป็นคู่มือในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อไป

งานแผนและงบประมาณ  
สำนักปลัดเทศบาล  
เทศบาลตำบลบ้านตาล

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑ บทนำ</b>	๓
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๔
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๔
ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน	๖
รายละเอียดแผนงาน	๖
<b>ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม</b>	
<b>บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด ๐๑)</b>	๗
<b>บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด ๐๒)</b>	
<b>แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลบ้านตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</b>	
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วม	๙
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	๒๐
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๒๑
ยุทธศาสตร์การด้านศาสนาและวัฒนธรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๒๗
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความเป็น ระเบียบเรียบร้อยภายในตำบล	๒๙
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีขึ้น ตามระเบียบข้อ ๒๖ และให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณการดำเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ของตำบลในปีงบประมาณนั้น ตามระเบียบข้อ ๒๗

แผนการดำเนินงาน (Action Plan) หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

โครงการพัฒนา หมายถึง โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการแปลงแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านตาล ที่ทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำขึ้นภายหลังได้รับจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งแผนงาน/โครงการพัฒนาของหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านตาล เพื่อจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาในแง่ของกิจกรรมการดำเนินงานที่เป็นขั้นตอน มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งระบุปริมาณทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น นอกจากนี้แผนดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

กล่าวโดยสรุปแผนดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน โครงการและกิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้นๆ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆ ของเทศบาลตำบลบ้านตาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างสะดวก มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านตาล

## วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. แสดงรายละเอียดของแผนงาน โครงการต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓. ควบคุมการดำเนินงานของแผนงาน โครงการ ให้เป็นไปอย่างมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๔. เพื่อเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยผ่านการมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและอำเภอเพื่อให้กระบวนการพัฒนาเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงานทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

โดยจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวสามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้๓ขั้นตอนดังต่อไปนี้

### ขั้นตอนที่๑ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านตาลเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านตาล ซึ่งจะมีโครงการ / กิจกรรมของเทศบาลตำบลบ้านตาล และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้ และตรวจสอบได้จากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดหรือแผนปฏิบัติการอำเภอแบบบูรณาการ

### ขั้นตอนที่๒ ขั้นตอนการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านตาลจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านตาลและหน่วยงานต่างๆซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านตาลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านตาลพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วจึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเค้าโครงแผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ บทนำ และ ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

### ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนการประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

เมื่อนายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วจึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานโดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน๑๕วันนับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย๓๐วัน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถจัดทำแผนภูมิสรุปได้ ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	→	รวบรวมโครงการ/ กิจกรรม	← ←	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น
คณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	→	จัดทำร่างแผน การดำเนินงาน		
คณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	→	เสนอร่างแผน การดำเนินงาน	→	คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	→	พิจารณาร่าง แผนดำเนินงาน	→	เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น	→	ผู้บริหารท้องถิ่น ลงนาม	→	ประกาศใช้

### ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานประจำปี ทำให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไปทราบถึงกิจกรรม วิธีการดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่นและการใช้ทรัพยากรในการบริหารงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้อย่างชัดเจน สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒. ทำให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ สามารถนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้อย่างสะดวกและเป็นระบบมากขึ้น

๓. ทำให้ผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแลโครงการ หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการสามารถเข้าใจ และตรวจสอบโครงการได้ง่ายขึ้น

๔. ทำให้ผู้ติดตามและประเมินผล สามารถติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถนำข้อมูลที่ได้รับรายงาน ให้ผู้บริหารรับทราบถึงความก้าวหน้าตลอดจนถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

๕. สามารถนำไปบูรณาการและใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงานในปีต่อไป

แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

## ความสำคัญของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานหมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมจริงที่ดำเนินในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น

๒. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ พัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาค่าดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ นั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจน ในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ กับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๓. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

## รายละเอียดแผนงาน

โครงการพัฒนาและกิจกรรมการเขียนโครงการย่อมต้องมีวัตถุประสงค์ที่บ่งบอกผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่ต้องการด้วยเสมอเพราะป้อนข้อมูลเข้าระบบฯ จะมีผลต่อการประมวลผล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

- ตัวชี้วัด (Indicators) หมายถึง สิ่งที่ยืนยันว่าการดำเนินงานประสบผลสำเร็จ เช่น จำนวนศาลาที่สร้างเสร็จ ความยาวของถนน ปริมาณขยะต่อครัวเรือน อัตราผู้ติดยา ตำแหน่งที่มีการจ้างงาน พื้นที่น้ำท่วมที่เหลือ จำนวนตุ๊กตาที่ผลิตได้ ฯลฯ

- ผลลัพธ์ (outcome) หมายถึง สิ่งที่ต้องการได้รับตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่รวมไว้ เช่น มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน มีบริการโครงสร้างพื้นฐานครัวเรือน ขจัดมลพิษในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขจัดยาเสพติดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

- ผลผลิต (output) หมายถึง สิ่งที่ได้จากการดำเนินงาน เช่น ศาลาคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีต ปริมาณขยะที่ลด ผู้ติดยาที่ลดลง การจ้างงาน พื้นที่ที่น้ำไม่ท่วม ฯลฯ

บางโครงการไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขได้ เช่น อุดหนุนเงินให้หน่วยงาน ขึ้นดำเนินการ โดยเทศบาลไม่ทราบถึงผลลัพธ์ที่ได้รับ ต้องพิจารณาให้ดีกว่าก่อนว่า อุดหนุนให้หน่วยงานทำอะไร ได้อะไร เพราะตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะอุดหนุนหน่วยงานอื่นได้เฉพาะงานในอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

แหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น เงินรายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินที่เทศบาลอื่นสมทบ เงินสะสม ซึ่งบางโครงการจะมีเงินจากแหล่งที่มาหลายๆ แห่ง





บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผด. ๐๑

ยุทธศาสตร์/ แผนงานการดำเนินงาน	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
<b>๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วม</b>					
๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๗	๑๗.๕๓	๑๘๕,๐๐๐	๐.๘๙	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	๑๗	๑๗.๕๓	๑๘๕,๐๐๐	๐.๘๙	
<b>๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๒	๒๒.๖๘	๔,๗๕๖,๔๕๐	๒๒.๘๒	กองช่าง
<b>รวม</b>	๒๒	๒๒.๖๘	๔,๗๕๖,๔๕๐	๒๒.๘๒	
<b>๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>					
๑.แผนงานการเกษตร	๒	๒.๐๖	๑๐,๐๐๐	๐.๐๕	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	๒	๒.๐๖	๑๐,๐๐๐	๐.๐๕	
<b>๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน</b>					
๑.แผนงานการศึกษา	๑๖	๑๖.๕๐	๑,๒๖๓,๖๐๐	๖.๐๖	กองการศึกษาฯ
๒.แผนงานสาธารณสุข	๕	๕.๑๖	๒๓๐,๐๐๐	๑.๑๐	สำนักปลัด
๓.แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	๙	๒.๒๘	๗๕,๐๐๐	๐.๓๖	สำนักปลัด
๔.แผนงานกลาง	๔	๔.๑๒	๑๓,๓๖๐,๘๐๐	๖๔.๑๑	สำนักปลัด กองคลัง
<b>รวม</b>	๓๔	๓๕.๐๖	๑๔,๙๒๙,๔๐๐	๗๑.๖๔	

ยุทธศาสตร์/ แผนงานการดำเนินงาน	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรมการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ๑.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑๑	๑๑.๓๔	๒๒๓,๐๐๐	๑.๐๗	กองการศึกษาฯ
<b>รวม</b>	๑๑	๑๑.๓๔	๒๒๓,๐๐๐	๑.๐๗	
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน ตำบล ๑.แผนงานรักษาความสงบภายใน	๔	๔.๑๒	๔๐,๐๐๐	๐.๑๙	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	๔	๔.๑๒	๔๐,๐๐๐	๐.๑๙	
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.แผนงานเคหะและชุมชน ๒.แผนงานการเกษตร ๓.แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑ ๓ ๓	๑.๐๓ ๓.๐๙ ๓.๐๙	๖๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐	๒.๘๘ ๐.๐๗ ๐.๓๙	กองช่าง สำนักปลัด สำนักปลัด
<b>รวม</b>	๗	๗.๒๑	๖๙๕,๐๐๐	๓.๓๔	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	๙๗	๑๐๐	๒๐,๘๓๘,๘๕๐	๑๐๐	

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**  
**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**เทศบาลตำบลบ้านตาล**

แบบ ผด ๐๒

**๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วม**

**๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔		พ.ศ. ๒๕๖๕											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	จัดกิจกรรมวันเทศบาลในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีเพื่อให้รำลึกถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเทศบาล ให้พนักงานตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการให้บริการประชาชน กิจกรรม ทำความสะอาดสถานที่ราชการ แข่งกีฬาเปตอง เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล	๕,๐๐๐	สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตาล	สำนักปลัด							/							
๒	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเช่น รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ บริการทำบัตรคนพิการ รับบริการชำระเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านตาล บริการลงทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ บริการรับชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ให้คำปรึกษา ด้านการก่อสร้าง และงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กก่อนเกณฑ์	๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.บ้านตาล	สำนักปลัด							/							/

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน	จัดโครงการ/กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล รวมถึงพนักงานจ้าง และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการ ทำกิจกรรมโครงการต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชัน ไม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร	๕,๐๐๐	เทศบาลตำบล บ้านตาล	สำนักปลัด									/			
๔	โครงการอบรมคุณธรรมและ จริยธรรม	จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมและ จริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง กิจกรรม ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม และฟัง บรรยายธรรม โดยพระวิทยากรเกี่ยวกับ การปฏิบัติตนให้อยู่ในคุณธรรมและ จริยธรรม ศีลธรรม จรรยาวัตรในการ ปฏิบัติตนที่ดี ช่วยเหลือคนอื่น	๕,๐๐๐	เทศบาลตำบล บ้านตาล	สำนักปลัด									/			
๕	โครงการเพิ่มศักยภาพคณะ ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล พนักงาน จ้าง ลูกจ้างประจำ และผู้นำ ชุมชน	จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง โดยการอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพและศึกษาดูงานตามสถานที่ กำหนด	๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล บ้านตาล , หน่วยงานอื่น	สำนักปลัด					/							
๖	โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	จัดโครงการ/กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับ คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล รวมถึงพนักงานจ้าง และบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานอื่นในการทำกิจกรรมโครงการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ	๕,๐๐๐	เทศบาลตำบล บ้านตาล	สำนักปลัด									/			

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๗	โครงการประชุมจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาลและแผน ชุมชนอย่างบูรณาการ	ออกประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๑๐ จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน อย่างบูรณาการโดยให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มภาค กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด	๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.บ้านตาล	สำนักปลัด					/	/							
๘	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ในการจัดทำจัดเก็บ สำรวจข้อมูลบันทึก ปรับปรุงข้อมูล จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่ข้องและจำเป็นในการ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.บ้านตาล	กองคลัง			/	/	/								
๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดเก็บภาษี	กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ภาษี มีค่าใช้จ่าย โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการ ดำเนินตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็นในการจูงใจให้ประชาชนมาเสีย ภาษีเพิ่มมากขึ้น	๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.บ้านตาล	กองคลัง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๑๐	โครงการจัดพิธีวันพระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา โลกมหาราชและวันที่รำลึกมหา จักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฮอดใน การจัดทำโครงการจัดพิธีวันพระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่รำลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วัน จักรี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อำเภอ ฮอด จังหวัดเชียงใหม่	๔,๐๐๐	ที่ว่าการอำเภอฮอด	สำนักปลัด						/							

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๑	โครงการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	จัดทำโครงการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๓๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.บ้านตาล	สำนักปลัด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๑๒	โครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฮอดใน การจัดโครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน ปีหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	๘,๐๐๐	ที่ว่าการอำเภอฮอด	สำนักปลัด											/	
๑๓	โครงการพิธีเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ อำเภอ ฮอด จังหวัดเชียงใหม่	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฮอดใน การจัดโครงการพิธีเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ อำเภอฮอด จังหวัด เชียงใหม่	๔,๐๐๐	ที่ว่าการอำเภอฮอด	สำนักปลัด	/											
๑๔	โครงการจัดพิธีเนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม หาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฮอดใน การจัดทำโครงการจัดพิธีเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ 2565 อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	๘,๐๐๐	ที่ว่าการอำเภอฮอด	สำนักปลัด	/											

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๕	โครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อำเภอฮอด จังหวัด เชียงใหม่	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฮอดในการจัดทำโครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อำเภอฮอด จังหวัด เชียงใหม่	๘,๐๐๐	ที่ว่าการอำเภอฮอด	สำนักปลัด										/		
๑๕	โครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฮอดในการจัดทำโครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	๘,๐๐๐	ที่ว่าการอำเภอฮอด	สำนักปลัด										/		
๑๖	โครงการจัดพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฮอดในการจัดทำโครงการจัดพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	๘,๐๐๐	ที่ว่าการอำเภอฮอด	สำนักปลัด			/									
๑๗	โครงการจัดพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฮอดในการจัดโครงการจัดพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	๔,๐๐๐	ที่ว่าการอำเภอฮอด	สำนักปลัด								/				



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการก่อสร้างถนนสาย โรงทอผ้าบ้านตาลใต้ ผิว จรรยาจรชนิด cape seal	ก่อสร้างถนนสายโรงทอผ้าบ้านตาลใต้ ผิว จรรยาจรชนิด cape seal หมู่ที่ ๓ ตำบล บ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลตำบลบ้านตาล	๓๗๖,๒๐๐	บ้านตาลใต้ หมู่ ที่ ๓ ตำบลบ้าน ตาล อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่	กองช่าง							/						
๒	โครงการก่อสร้างถนนสาย โรงไม้บ้านตาลใต้ ผิวจรรยา จรชนิด cape seal	โครงการก่อสร้างถนนสายโรงไม้บ้านตาล ใต้ ผิวจรรยาจรชนิด cape seal หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัด เชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนของ เทศบาลตำบลบ้านตาล	๑๕๐,๘๐๐	บ้านตาลใต้ หมู่ ที่ ๓ ตำบลบ้าน ตาล อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่	กองช่าง							/						
๓	โครงการขยายไหล่โดยการเท คอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านตาลกลาง	หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๔๗.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลตำบลบ้านตาล	๘๙,๖๐๐	บ้านตาลใต้ หมู่ ที่ ๓ ตำบลบ้าน ตาล อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่	กองช่าง				/									

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	กย	
๔	โครงการขยายไหล่โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๑ บ้านทุ่งโป่ง ๑ บ้านทุ่งโป่ง	ขยายไหล่โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๑ บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ ๔ ตำบล บ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้างข้างละ ๐.๗๕ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๗.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลบ้านตาล	๒๙๖,๗๐๐	บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ ๔ ตำบล บ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัด เชียงใหม่	กองช่าง						/							
๕	โครงการขยายไหล่ทางหน้าเทศบาลตำบลบ้านตาลผิวจราจรชนิด cape seal	ขยายไหล่ทางหน้าเทศบาลตำบลบ้านตาล ผิวจราจรชนิด cape seal ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลบ้านตาล	๓๙๔,๘๐๐	หมู่ที่ ๓ ตำบล บ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัด เชียงใหม่	กองช่าง						/							
๖	โครงการปรับปรุงถนนโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าบ้านป่าขามใต้	โครงการปรับปรุงถนนโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าบ้านป่าขามใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัด เชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลบ้านตาล	๒๙๓,๕๐๐	บ้านป่าขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้าน ตาล อำเภอฮอด จังหวัด เชียงใหม่	กองช่าง						/							

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๗	โครงการปรับปรุงถนนโดยการ ลงลูกรังสายนาทราย	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงลูกรังสายนา ทราย ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๓๖๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลบ้านตาล	๕๓,๑๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านตาล ใต้ ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	กองช่าง				/									
๘	โครงการปรับปรุงถนนโดย การลงลูกรังสายนาปัง	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงลูกรังสายนาปัง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ - ๑.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบ แปลนของเทศบาลตำบลบ้านตาล	๑๖๓,๘๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านตาล เหนือ ตำบลบ้าน ตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	กองช่าง				/									
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงลูกรังสายนาผาด้า	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงลูกรังสายนา ผาด้า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีต เสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนของ เทศบาลตำบลบ้านตาล	๖๐,๓๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านตาล เหนือ ตำบลบ้าน ตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	กองช่าง				/									
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงลูกรังสายนาแพะ	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงลูกรังสายนา แพะ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ - ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมวาง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบ แปลนของเทศบาลตำบลบ้านตาล	๒๓๑,๓๐๐	หมู่ที่ ๙ บ้านช่าง เค็ง ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	กองช่าง				/									
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย การลงลูกรังสายอ่างเก็บน้ำห้วย นาหิน	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงลูกรังสาย อ่างเก็บน้ำห้วยนาหิน ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๔๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้าน ตาล	๙๑,๒๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านตาล เหนือ ตำบลบ้าน ตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	กองช่าง				/									

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายข้างวัดบ้านท่าหนองหลวง	ปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายข้างวัดบ้านท่าหนองหลวง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๕.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านตาล	๓๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้านท่าหนองหลวง ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	กองช่าง			/											
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายซอยประปา	ปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายซอยประปา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านตาล	๓๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖ บ้านเด่นสารภี ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	กองช่าง			/											
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกสายนาหกพัน	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกสายนาหกพัน ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๔.๙๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านตาล	๑๘๑,๘๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านตาลเหนือ ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	กองช่าง			/											
๑๕	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประจำหมู่บ้าน บ้านตาลกลาง	ก่อสร้างถังเก็บน้ำประจำหมู่บ้าน บ้านตาลกลาง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านตาล	๒๘๐,๙๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	กองช่าง			/											

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๖	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ประจำหมู่บ้าน บ้านใหม่ พัฒนา	ก่อสร้างถังเก็บน้ำประจำหมู่บ้าน บ้านใหม่ พัฒนา ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านตาล	๔๙๘,๑๐๐	หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ พัฒนา ตำบลบ้าน ตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	กองช่าง		/											
๑๗	โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีต เสริมเหล็กนาแวง	ก่อสร้างฝายนาแวง ขนาดหนา ๐.๒๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร พร้อมหูช้าง ๒ ข้าง หนา ๐.๒๐ เมตร ยาว ข้างละ ๒.๘๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านตาล	๑๗๓,๖๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านตาล กลาง ตำบลบ้าน ตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	กองช่าง				/									
๑๘	โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีต เสริมเหล็กนาทราย	ก่อสร้างฝายนาทราย ขนาดหนา ๐.๒๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร พร้อมหูช้าง ๒ ข้าง หนา ๐.๒๐ เมตร ยาว ข้างละ ๒.๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนของเทศบาลตำบลบ้านตาล	๒๐๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านตาล เหนือ ตำบลบ้าน ตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	กองช่าง				/									
๑๙	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ แบบโซล่าเซลล์และติดตั้ง ระบบถังกรองน้ำ	ติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์และ ติดตั้งระบบถังกรองน้ำ ประกอบด้วย แผง โซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด และถังกรองน้ำ ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร หนา ๓ มิลลิเมตร รายละเอียดตาม ใบเสนอราคา	๒๒๔,๒๕๐	หมู่ที่ ๗ บ้านแม่ยุย ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	กองช่าง		/											
๒๐	โครงการปรับปรุงโรงซัสมิ่ว บ้านช่างเค็ง	ปรับปรุงโรงซัสมิ่วบ้านช่างเค็ง ขนาด กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลตำบลบ้านตาล	๔๒,๘๐๐	หมู่ที่ ๙ บ้านช่าง เค็ง ตำบลบ้าน ตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	กองช่าง										/			

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒๑	โครงการวางท่อเพื่อการ อุปโภคบริโภคบ้านตาลเหนือ	วางท่อเพื่อการอุปโภคบริโภคบ้านตาล เหนือ ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๖๓.๐๐ มิลลิเมตร ระยะทางยาว ๓,๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลบ้านตาล	๔๒๕,๒๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านตาล เหนือ ตำบลบ้าน ตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	กองช่าง		/												
๒๒	โครงการขุดลอกลำเหมืองนา พร้าว	ขุดลอกลำเหมืองนาพร้าว ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ - ๒.๐๐ เมตร งานดินขุดลอกไม่ น้อยกว่า ๔๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม งานขุดเปิดหน้าดินไม่น้อย กว่า ๑,๔๗๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้าน ตาล	๑๒๒,๖๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านตาล เหนือ ตำบลบ้าน ตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	กองช่าง								/						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ระดับตำบล	ฝึกอบรมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง เช่นการปลูกผักสวนครัว การ เลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหาร การทำน้ำยา ล้างจาน ฯลฯ ให้แก่ประชาชนในตำบล บ้านตาล	๕,๐๐๐	ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านตาล	สำนักปลัด						/							
๒	โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ย อินทรีย์และชีวภาพ	อบรมความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร และลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร	๕,๐๐๐	เทศบาลตำบลบ้าน ตาล	สำนักปลัด						/							

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	อบรมพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้งสองศูนย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการสอนให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองศูนย์	๒๕,๐๐๐	หน่วยงานต่างๆที่ จัดการอบรม	กองการศึกษา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (โครงการค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว))	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ การศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนากาเด็ก ปฐมวัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จัดการ เรียนการสอนให้เด็กมีการพัฒนาสมวัย ทั้ง ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา และมีคุณลักษณะของเด็กที่พึง ประสงค์	๑๖๑,๕๐๐	ศพด.บ้านทุ่งโป่ง และ ศดว.ลัดภูจิววัน	กองการศึกษา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (โครงการค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว))	จัดซื้ออาหารกลางวัน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วัสดุงานบ้านงาน ครัว ให้กับ ศพด.บ้านทุ่งโป่ง และ ศดว.ลัดภูจิววัน	๖๒๑,๐๙๐	ศพด.บ้านทุ่งโป่ง และ ศดว.ลัดภูจิววัน	กองการศึกษา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหาร เสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโป่ง และศูนย์พัฒนา เด็กวัดลัดภูจิววัน เด็กนักเรียนระดับ อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖ ของ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ,โรงเรียนบ้านตาล ใต้ , โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง	๗๖๘,๕๕๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งโป่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดลัดภูจิววัน โรงเรียนบ้านตาล เหนือ ,โรงเรียน บ้านตาลใต้ , โรงเรียน บ้านทุ่ง โป่ง	กองการศึกษา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/



๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ วันสำคัญและวันสำคัญทาง ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่นไทย	จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญ และวันสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นไทย เช่น กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เป็นต้น	๓,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็ก วัดลี้ภูริวัน	กองการศึกษา					/	/	/	/	/	/		
๖	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ปี ๒๕๖๕	จัดทำโครงการ/กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดย มีกิจกรรมการเล่นของเด็กบนเวทีเพื่อให้ เด็กได้กล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำ	๑๐๐,๐๐๐	สนามกีฬาากลาง เทศบาลตำบลบ้าน ตาล	กองการศึกษา				/								
๗	โครงการประเมินผลคุณภาพ ภายในศูนย์พัฒนาฯ	ประเมินผลคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ๑๒ ของ มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน)	๓,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งโป่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็ก วัดลี้ภูริวัน	กองการศึกษา												/
๘	โครงการปรับปรุง สภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนา เด็กวัดลี้ภูริวัน	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็ก วัดลี้ภูริวัน	๒,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดลี้ภูริวัน	กองการศึกษา				/								
๙	โครงการเปิดโลกปฐมวัย ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดลี้ภูริวัน	จัดทำโครงการเปิดโลกปฐมวัย ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดลี้ภูริวัน โดยมีกิจกรรมเพื่อให้เด็ก ได้เรียนรู้ กล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำ	๑๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดลี้ภูริวัน	กองการศึกษา					/							
๑๐	โครงการวิชาการเปิดบ้าน ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งโป่ง	จัดทำโครงการวิชาการเปิดบ้านปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโป่ง โดยมี กิจกรรมเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ กล้า แสดงออก กล้าคิดกล้าทำ	๑๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งโป่ง	กองการศึกษา					/							

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔		พ.ศ. ๒๕๖๕									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๑	โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง โป่ง	จัดทำโครงการพาน้องท่องโลกกว้าง ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโป่ง โดยมีกิจกรรม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ภายนอก กล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำ	๑๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งโป่ง	กองการศึกษา								/				
๑๒	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัญจิววัน	จัดทำโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดลัญจิววัน โดยมีกิจกรรม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ภายนอก กล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำ	๑๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดลัญจิววัน	กองการศึกษา								/				
๑๓	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง โป่ง	จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโป่ง โดยมีกิจกรรม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ รู้จักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๑๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งโป่ง	กองการศึกษา										/		
๑๔	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัญจิววัน	จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดลัญจิววัน โดยมีกิจกรรม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ รู้จักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๑๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดลัญจิววัน	กองการศึกษา										/		
๑๕	อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนในตำบล บ้านตาลเพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่ ๖	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็ก นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษาและ ประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล ตำบลบ้านตาล	๑,๑๘๘,๖๐๐	โรงเรียน บ้านตาลเหนือ โรงเรียนบ้านตาลใต้ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง	กองการศึกษา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๑๖	อุดหนุนศูนย์การศึกษานอก ระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยอำเภอฮอด	อุดหนุนโครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้เพื่อ การพัฒนาตลอดชีวิตของ ศูนย์การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอฮอด	๑๕,๐๐๐	ศูนย์การศึกษานอก ระบบและการ ศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอฮอด	กองการศึกษา								/				

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านตาล	กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือด ออก กิจกรรม Big cleaningday เป็น ต้น และกิจกรรมควบคุม ทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย และฉีดพ่นหมอกควัน	๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่	สำนักปลัด									/	/	/	/
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้าในสุนัขและแมว ตามพระปฏิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารีฯ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ ความรู้ การดูแลสุขภาพ การป้องกันและ ควบคุมโรคในชุมชน	๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่	สำนักปลัด					/	/						
๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข (อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.บ้านตาล)	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๐ ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่	สำนักปลัด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๔	โครงการส่งเสริมด้านการ จัดการสิ่งปฏิกูลและด้านการ จัดการมูลฝอย	อบรม ประชุม สัมมนา การจัดเวทีรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนการดำเนินการ หมู่บ้านต้นแบบเพื่อจัดการขยะ การจัด กิจกรรมรณรงค์ลดปริมาณขยะใน ครัวเรือน การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายห้ามทิ้งขยะ	๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่	สำนักปลัด					/							
๕	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ ควบคุมเตรียมความพร้อม โรคในการป้องกันโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	อบรมให้ความรู้ในการ เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมเตรียมความพร้อมโรคในการ ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	๕,๐๐๐	เทศบาลตำบลบ้าน ตาล	สำนักปลัด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	อบรมเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียน เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงใน ครอบครัวปัจจุบัน	๕,๐๐๐	เทศบาลตำบลบ้าน ตาล	สำนักปลัด						/							
๒	โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด)	จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด	๕,๐๐๐	เทศบาลตำบล บ้านตาล	สำนักปลัด						/							
๓	โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ยุค ๔.๐	อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ของผู้พิการ สิทธิ สวัสดิการของคนพิการ	๕,๐๐๐	เทศบาลตำบล บ้านตาล	สำนักปลัด					/								
๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและให้ความรู้ด้าน การจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิ สวัสดิการของคนพิการ	๕,๐๐๐	เทศบาลตำบล บ้านตาล	สำนักปลัด							/						
๕	โครงการพัฒนาสตรีกับการ พัฒนาชุมชน	อบรมให้ความรู้ การพัฒนาศักยภาพ สตรี ในการพัฒนาชุมชน	๕,๐๐๐	เทศบาลตำบล บ้านตาล	สำนักปลัด						/							
๖	โครงการส่งเสริมการประกอบ อาชีพของผู้สูงอายุ สตรี คน พิการและผู้ด้อยโอกาส	ส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมการ ฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพ	๘,๐๐๐	เทศบาลตำบล บ้านตาล	สำนักปลัด						/							
๗	โครงการส่งเสริมศักยภาพ สตรี "จัดกิจกรรมเนื่องในวัน สตรีสากล" ประจำปี ๒๕๖๕	อบรมเชิงเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท สตรีกับการพัฒนาชุมชน มอบเกียรติ บัตรเชิดชูสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็น ประโยชน์ต่อสังคม	๗,๐๐๐	เทศบาลตำบล บ้านตาล	สำนักปลัด						/							
๘	สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ แผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด ตำบลบ้านตาล	เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลบ้านตาล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล บ้านตาล	สำนักปลัด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๙	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอฮอด เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕	๒๕,๐๐๐	ที่ทำการปกครอง อำเภอฮอด	สำนักปลัด								/						

๔.๔ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุก่อนวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	๑๐,๐๔๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่	สำนักปลัด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการก่อนวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	๓,๐๙๔,๘๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่	สำนักปลัด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ก่อนวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	๗๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่	สำนักปลัด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๔	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลบ้านตาล	จ่ายเป็นเงินสมทบให้กับกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลบ้านตาล เพื่อเป็นการสร้าง หลักประกันความมั่นคงของชุมชนและ สังคมในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี	๑๕๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล บ้านตาล	สำนักปลัด													/	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการแข่งขันกีฬา (ภายในตำบล)	จัดทำโครงการ/กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในตำบล โดยจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย	๕๐,๐๐๐	สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านตาล	กองการศึกษา				/	/									
๒	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสำคัญต่างๆทางศาสนา	จัดกิจกรรมประเพณีส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี เช่น การจัดงานประเพณีและวันสำคัญทางศาสนา การจัดงานบวชบรรพชาอุปสมบท การจัดกิจกรรม วันสงกรานต์ การจัดประเพณีปีใหม่เมือง การจัดงานประเพณียี่เป็ง การจัดอบรมส่งเสริม คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.บ้านตาล อ.ฮอด .จ.เชียงใหม่	กองการศึกษา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๓	โครงการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์	จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔	๔๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.บ้านตาล อ.ฮอด .จ.เชียงใหม่	กองการศึกษา						/								
๔	โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม	จัดกิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนและการจัดงานทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การจัดงานสลากภัต ประเพณียี่เป็ง เทศน์ธรรมปลาช่อน ธรรมะสัญจร และงานที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่นอันดีงามอื่นๆ	๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.บ้านตาล อ.ฮอด .จ.เชียงใหม่	กองการศึกษา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

๕.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔		พ.ศ. ๒๕๖๕											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๕	โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฮอดในการจัดงานโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอฮอด	กองการศึกษา				/										
๖	โครงการจัดงานประเพณีสืบฮีตสานฮอย ปีใหม่เมือง	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฮอดในการจัดงานโครงการจัดงานประเพณีสืบฮีตสานฮอย ปีใหม่เมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอฮอด	กองการศึกษา		/												
๗	โครงการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฮอดในการจัดงานโครงการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๘,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอฮอด	กองการศึกษา			/	/										
๘	โครงการจัดงานสมโภช 114 ปี และเทศกาลของดีเมืองฮอด ประจำปี พ.ศ. 2564 อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฮอดในการจัดงานโครงการจัดงานสมโภช 114 ปี และเทศกาลของดีเมืองฮอด ประจำปี พ.ศ. 2564 อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	๓๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอฮอด	กองการศึกษา	/	/	/											
๙	โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านตาล	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านตาล ตามโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านตาล	๓๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.บ้านตาล อ.ฮอด .จ.เชียงใหม่	กองการศึกษา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๑๐	อุดหนุนวัดลัญจิวันในการจัดงานประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุ	อุดหนุนวัดลัญจิวันในการจัดงานประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุ	๒๐,๐๐๐	วัดลัญจิวัน ต.บ้านตาล อ.ฮอด .จ.เชียงใหม่	กองการศึกษา							/	/						
๑๑	อุดหนุนวัดพิมพิสารรังสรรค์ในการจัดงานประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุ (ปอยหน้อย)	อุดหนุนวัดพิมพิสารรังสรรค์ในการจัดงานประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุ (ปอยหน้อย)	๕,๐๐๐	วัดพิมพิสารรังสรรค์ ต.บ้านตาล อ.ฮอด .จ.เชียงใหม่	กองการศึกษา							/	/						

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตำบล

๖.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป พร.)และพนักงานเทศบาล เพื่อป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป พร.) และพนักงานเทศบาล เพื่อป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลบ้าน ตาล	สำนักปลัด				/	/								
๒	โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย ต่างๆ ได้แก่ ไฟแล้ง ภัยหนาว ไฟ ป่า อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งดิน ถล่ม	๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่	สำนักปลัด						/							
๓	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ (ช่วงเทศกาล ปีใหม่และช่วงเทศกาล สงกรานต์)	ตั้งด่านตามจุดตรวจป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล สงกรานต์ เป็นต้น วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ บริการ ประชาชนให้เกิดความปลอดภัยจากการ เดินทาง และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง ถนนและอุบัติเหตุต่างๆ เป็นไปอย่าง รวดเร็ว	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่	สำนักปลัด			/	/		/							
๔	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ฝึกอบรมการทบทวนพัฒนาศักยภาพและ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ อป พร.ตำบลบ้านตาล ในภารกิจด้านการให้ ความช่วยเหลือและการให้บริการ ประชาชนหรือผู้ประสบภัยตามอำนาจ หน้าที่ ตามระเบียบกำหนด	๕,๐๐๐	เทศบาลตำบลบ้าน ตาล	สำนักปลัด					/								



๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ค่าจ้างบริการจัดเก็บขยะ	ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะเทศบาล ตำบลบ้านตาล จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน	๖๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่	กองช่าง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

๗.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการปลูกต้นไม้ในป่า ชุมชน ป่าต้นน้ำ ป่า สาธารณะ อนุรักษ์และฟื้นฟู แหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซม ฝายชะลอน้ำตามแนว พระราชดำริ	ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน ป่าต้นน้ำ ป่า สาธารณะ อนุรักษ์ และฟื้นฟู แหล่ง น้ำ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำตาม แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัวฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานตามแนว พระราชดำริ ปรับปรุงและฟื้นฟูป่า ถนอม รักษาป่าไม้และเพิ่มพื้นที่ป่า ทั้งป่าต้น น้ำ ป่าอนุรักษ์ และซ่อมแซม สร้างฝาย ชะลอการไหลของน้ำ	๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่	สำนักปลัด								/					
๒	โครงการส่งเสริมฟื้นฟูและ อนุรักษ์รักษาป่าไม้และ สิ่งแวดล้อม (รักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน)	สนับสนุน ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรม พืช การปลูกกล้วยไม้ พืชสมุนไพร การ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ดีภายในชุมชน รวมทั้ง ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน/ ชุมชนให้มีความร่มรื่น	๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่	สำนักปลัด								/					

๗.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ร่วมอนุรักษ์และสร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าในการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น การสนับสนุน ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช การจัดอบรม ประชุมชี้แจง เก็บรวบรวมข้อมูล สำรวจ ตรวจสอบ ศึกษาดูงาน	๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่	สำนักปลัด							/								

๗.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	โครงการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า	จัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า ควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ดำเนินการป้องกันไฟป่า จัดทำแนวป้องกันไฟป่า ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับสาเหตุ สภาพแวดล้อม การเกิดไฟป่า ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.บ้านตาล อ.ฮอด .จ.เชียงใหม่	สำนักปลัด				/	/										
๒	โครงการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	ดำเนินการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.บ้านตาล อ.ฮอด .จ.เชียงใหม่	สำนักปลัด				/	/										
๓	โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	อบรมเครือข่ายอาสาสมัครควบคุมไฟป่า ในพื้นที่ของตนเอง พร้อมลาดตระเวนป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ตามนโยบายรัฐบาลรณรงค์ป้องกันแก้ไข ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.บ้านตาล อ.ฮอด .จ.เชียงใหม่	สำนักปลัด				/	/										

